



## ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

### เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่าจำนวนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มียอดการสมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดสอบ และวิทยาลัยฯ จะรับนักศึกษาที่สมัครไว้ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. วิทยาลัยฯ จะทำการเปิดการสอนเฉพาะสาขางานที่มีจำนวนนักศึกษา ตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไปเท่านั้น
๒. สาขางานใดที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน วิทยาลัยฯ ของสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดทำการสอน
๓. วิทยาลัยฯ จะทำการแก้ไขปัญหาในสาขางานที่ไม่เปิดทำการสอนแต่นักศึกษาสมัครเรียน โดยการเกลี้ยไปยังสาขางานอื่นที่สามารถเรียนได้ ซึ่งวิทยาลัยฯ จะถามความสมัครใจของผู้สมัครเรียนเป็นหลัก

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีความจำเป็นต้องเกลี้ยจำนวนนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันให้มีความใกล้เคียงกันอยู่อีก ๒ สาขาวิชา คือ

๑.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาประเภทโควตาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ในระบบทวิภาคี ที่รายงานตัวไปแล้ว จำนวน ๕๘ คน และที่สมัครรอบทั่วไปจำนวน ๔ คน รวมทั้งหมด ๖๒ คน โดยทางแผนกวิชาจะนัดพบนักศึกษาทั้ง ๖๒ คน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผ่านทางระบบ Google Meet และให้นักศึกษาทั้ง ๖๒ คน สแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ที่ทางแผนกวิชาสร้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน



QR Code สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

๒.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ในระบบ ปกติ ที่รับจากผู้จบ ม.๖/ปวช.๓ ต่างสาขา ประกอบด้วย นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลังที่รายงานตัวไปแล้ว จำนวน ๑๔ คน นักศึกษาที่สมัครรอบทั่วไปจำนวน ๔๘ คน และนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าการควบคุมทาง อุตสาหกรรม ที่สมัครรอบทั่วไปจำนวน ๘ คน รวมทั้งหมด ๗๐ คน โดยทางแผนกวิชาจะนัดเกลี่ยนักศึกษาใน วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดย ให้นักศึกษาทั้ง ๗๐ คน มาพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว และให้ทุกคนสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเข้า กลุ่มไลน์ที่ทางแผนกวิชาสร้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน



QR Code สาขาวิชาไฟฟ้า

เมื่อทำการเกลี่ยจำนวนนักศึกษาทั้งหมดเสร็จ วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในทุก สาขางานที่เปิดทำการสอน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช